

MiC MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading : 59026917
Source :	ผู้จัดการรายวัน	
Date :	Page :	No :
10 ส.ค. 2559	4	

ก.อุตสาหกรรมอ้อยไม่ถึง100ล้านตันชงกรม.ก.พ.รื้อโครงสร้างแลกกู้เงิน

ผู้จัดการรายวัน360 - ก่อนสั่งเช็คปริมาณอ้อยฤดูผลิต 58/59 เพื่อความชัวร์หลังพบตัวเลขส่งออกไม่ถึง 100 ล้านตันเหตุจากปัญหาภัยแล้ง พร้อมมอบข่าวไร่ โรงงานไปหาซื้อสรุปแนวทางเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นจากที่ประกาศไว้ 2 ราคาหลังแนวทางขอเงินงบประมาณรัฐเป็นไปไม่ได้ คาด ก.พ.ชง กรม.ปรับโครงสร้างแลกกู้เงินอ.ก.ส. แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)ได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายเร่งเช็คปริมาณอ้อยและน้ำตาลทรายที่ชัดเจนให้เสร็จภายใน ม.ค.นี้เพื่อนำมาหาแนวทางการช่วยเหลือการเพิ่มราคาอ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/59 และแนวทางแก้ไขเนื่องจากล่าสุดการเปิดหีบอ้อยตั้งแต่ พ.ย.58 พบผลผลิตอ้อยต่อไร่และน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยค่อนข้างต่ำเนื่องจากประสบภาวะภัยแล้งจึงเกรงว่าปริมาณอ้อยอาจจะไม่ถึงระดับ 100 ล้านตันขณะที่ฤดูการผลิตที่ผ่านมามีการผลิตอ้อยได้ถึง 106 ล้านตัน ส่วนความคืบหน้าการเพิ่มราคาอ้อยคณะทำงาน พิจารณา

แนวทางช่วยเหลือเงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2558/2559 เพิ่มเติมจากที่ประกาศราคาไว้ 2 ราคาคือ 808 บาทต่อตัน และ 773 บาทต่อตัน(เฉพาะเขตสุพรรณบุรีและชลบุรี) ล่าสุดได้มอบให้ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลทรายไปหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.)สรุปแนวทางมาเสนอที่ประชุมสัปดาห์นี้เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งโดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เร็วสุดภายในก.พ.นี้

"เบื้องต้นที่หารือได้เสนอ 2 แนวทางคือให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)เช่นที่ผ่านมากับ 2.ขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลบางส่วนแต่ที่สุดทุกฝ่ายก็เห็นพ้องกันว่าเรื่องงบประมาณจากรัฐบาลคงเป็นเรื่องที่ยากมากในภาวะเช่นนี้และอาจขัดต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO จึงมอบให้ทุกฝ่ายไปตกลงว่าถ้า ธ.ก.ส.จะได้ในระดับใดเพราะกองทุนอ้อยฯมีหนี้เก่าสะสมค่อนข้างมาก" แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กรม.ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าหากจะมีการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือราคาอ้อยเพิ่มเติมจากที่ประกาศอีกทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมาควบคู่กันด้วย ซึ่งสอน.ได้จัดเตรียมไว้เบื้องต้นแล้ว โดยแนวทางสำคัญได้แก่ การแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อลดอุปสรรคในการผลิตและจำหน่าย และนำข้อเสียจากโรงงานไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อยได้โดยตรง การกำหนดต้นทุนมาตรฐานประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายมาตรฐาน เป็นต้น

"ระยะสั้น 1-2 ปีนี้การปรับโครงสร้างเน้นการเพิ่มผลผลิตและแนวทางการทำให้กองทุนอ้อยฯมีศักยภาพมากกว่าปัจจุบัน ส่วนของปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายคงเป็นเรื่องยากเพราะขณะนี้ราคาตลาดโลกตกต่ำ ซึ่งการปรับโครงสร้างก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ำตาลที่กำหนดว่าในปี 2569 จะมีอ้อย 180 ล้านตัน น้ำตาลทราย 20.36 ล้านตัน" แหล่งข่าวกล่าว.